

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2021

THƯ NGỎ HỌC BỔNG ÁNH SEN 2021

Kính gửi: Quý Ân nhân

Mỗi năm vào dịp năm học mới, Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù có mở cuộc vận động, kêu gọi lòng hảo tâm của các Ân nhân là cá nhân, công ty, tổ chức xã hội từ thiện trong và ngoài nước hỗ trợ học bổng cho học sinh mù tại thành phố Hồ Chí Minh có 6 trường và mái ấm nuôi dạy khoảng 550 học sinh mù, các em đa số là con lao động nghèo, làm ruộng, làm thuê, bán ve chai, mồ côi hoặc cha mẹ bị nhiễm chất độc da cam. Có gia đình 2, 3, 4 anh chị em đều bị mù, có em còn bị đa tật mù kèm theo câm điếc, khuyết tật vận động, chậm phát triển trí tuệ... Các em từ các tỉnh như: Cao Bằng, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Sông Bé, Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau... được gửi đến học tập tại các cơ sở chăm sóc trẻ em mù ở thành phố.

Chương trình học bổng học sinh mù bắt đầu từ năm 2001 do Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù và bà Trần Thị Mỹ Thành khởi xướng. Học bổng học sinh được nhiều ân nhân đóng góp nên số lượng học bổng mỗi năm được tăng dần từ 5 học bổng đầu tiên (năm 2001) đến năm 2020 có đến 347 em được nhận học bổng, với mỗi suất học bổng là 2.000.000đ. Năm 2012 học bổng học sinh mù có tên gọi là HỌC BỔNG ÁNH SEN, Ánh Sen muốn nói lên ánh sáng từ hoa sen tức từ lòng nhân ái của những tấm lòng giàu yêu thương đem ánh sáng đến cho các em sống trong bóng tối vươn lên trong cuộc sống.

Kính thưa Quý Ân nhân:

Hoạt động chính của Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù là đọc thu âm và sản xuất sách nói phục vụ miễn phí cho người mù toàn quốc. Bên cạnh chương trình chính đó còn nhiều chương trình phụ rất quan trọng nhằm phục vụ việc học tập và giải trí cho sinh viên, học sinh mù ở khắp các tỉnh về học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Một trong 6 chương trình này là chương trình học bổng Ánh Sen có mục đích vận động và trao học bổng trực tiếp cho các em học sinh mù học khá, giỏi và có hoàn cảnh khó khăn. Có thể nói 20 năm qua rất nhiều em đã thường xuyên nhận học bổng và nay đã đạt kết quả học tập tốt. Một năm học mới lại đến, các em lại sắp bắt đầu một hành trình học tập đầy khó khăn trong đại dịch COVID-19, nhưng với sự cố gắng hết sức và luôn mong đợi bàn tay giúp sức của chúng ta, Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù, kính mong Quý vị tiếp tục góp sức cùng với Thư viện thực hiện chương trình học bổng này.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Quý Ân nhân.

Ghi chú:

- Kinh phí ủng hộ xin gửi đến Thư Viện Sách Nói:
- Tiền mặt: Văn phòng Thư Viện, số 18B Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM
- Chuyển khoản: Tài khoản Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù, số 068704070002632, ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) - Trung tâm Kinh doanh TP.HCM
- Xin quý Ân nhân gửi ủng hộ Học bổng trước ngày 15/12/2021 để thuận tiện cho Ban tổ chức sắp xếp chương trình.

TM. Hội đồng quản lý
Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù
Giám đốc



Nguyễn Thanh Tâm